



LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANGTRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com
SỐ 4671 - THỨ SÁU, NGÀY 2/12/2016

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ VI

Ngày 30/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ VI. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết 02 - NQ/TU cho thấy, GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 7,93%, xấp xỉ đạt kế

hoạch. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ 49,6%, vượt kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng (Nghị quyết đưa ra là 50 - 50,5 triệu đồng). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 455 triệu USD, bằng 82,7% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư xã hội năm 2016 ước đạt 23 ngàn tỷ đồng (Nghị quyết là 23 - 23,3 ngàn tỷ đồng). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6,8 ngàn tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong năm 2016 cũng đã có 5,4 triệu lượt khách du lịch đến Lâm Đồng,

bằng 100% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2016 giảm 1,5% (Nghị quyết là giảm 1,5 - 2%). Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 58 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,5%, vượt kế hoạch. Nhìn chung trong 12 chỉ tiêu Nghị quyết 02 đề ra có 8/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4/12 chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ nhưng không đạt kế hoạch đó là tốc độ tăng trưởng GRDP, cơ cấu kinh tế, tổng kim ngạch xuất khẩu và thu thuế phí...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gắn gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người đó có tài mà không dùng đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, thì không khỏi đem người bỏ ló ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”...

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP

Gạo nếp Quýt Đa Têh sẽ xuất khẩu qua thị trường Mỹ

Tin từ UBND huyện Đa Têh cho biết, mới đây đã có một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận liên kết thu mua nếp Quýt xuất sang thị trường Mỹ.

Doanh nghiệp này cho biết, nếu việc triển khai liên kết thành công, trong thời gian tới sẽ tiến hành mở rộng thị trường tiêu thụ nếp Quýt trong và ngoài nước cho người dân địa phương.

Đây là một tín hiệu vui cho bà con nông dân Đa Têh, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng thị trường của thương hiệu nếp Quýt. Đa Têh hiện có khoảng 600 ha chuyên canh nếp Quýt tại xã An Nhơn và thị trấn Đa Têh. Hiện, Đa Têh đang có chủ trương xây dựng vùng chuyên canh nếp Quýt 1.000 ha tại 2 địa phương nói trên.

KHÁNH PHÚC

Pháp luật dần đi vào cuộc sống đồng bào

Để pháp luật dần đi vào cuộc sống của người dân, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhiều đối tượng, giúp nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức để họ ứng xử phù hợp với pháp luật. Từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2016, trung tâm đã trợ giúp trên 3.000 lượt người, trong đó: pháp luật hình sự: 156 trường hợp, pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 1.542 trường hợp, pháp luật hành chính: 305 trường hợp, lĩnh vực pháp luật khác 1.019 trường hợp.

TRANG 6

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC

Xây dựng thể hệ “vàng”, hướng đến trường đại học khu vực Tây Nguyên



40 năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 26.000 học sinh, sinh viên. Ảnh: Lê Hoàng

TRANG 4

Đồng hành phát triển khoa học công nghệ

Hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học đã được các thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc triển khai trong thời gian qua. Những đề tài nghiên cứu, những sáng kiến hữu ích không chỉ phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy trong trường mà còn có khả năng ứng dụng cao vào thực tế. Có thể nói, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc luôn đồng hành với sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TRANG 5

“Bóng cả” của buôn làng

TRANG 2

KINH TẾ

Trồng thạch thảo trên đất Nam Hà

TRANG 3

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Kiểm tra, giám sát các chính sách bình đẳng giới

TRANG 7

LÂM ĐỒNG:

Trên 693 tỷ đồng đầu tư vào vùng đồng bào DTTS

Chiều 30/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị (trực tuyến) tổng kết Nghị định số 05/2011/NĐ - CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Tại đầu cầu Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Lâm Đồng có sự tham gia của các đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, sau khi Nghị định có hiệu lực và được triển khai, các nhóm chính sách được quy định tại Nghị định đã được triển khai khá đồng bộ, toàn diện. Cụ thể như về chính sách đầu tư phát triển bền vững và sử dụng nguồn lực vùng DTTS và miền núi trong giai đoạn 2011 - 2015, ngân sách nhà nước đầu tư 135.879,5 tỷ đồng, chiếm 12,8% kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, chính sách di dân, định canh định cư, chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ chăm sóc, giao khoán bảo vệ rừng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Về chính sách giáo dục đào tạo: Hệ thống các trường dân tộc nội trú, bán trú ở vùng DTTS và miền núi được đầu tư xây dựng, phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh DTTS, 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, trong đó, 84,6% trường lớp học được xây dựng kiên cố; 100% xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học, nhiều nơi đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở...

Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư trực tiếp cho các chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS là trên 693 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình 135 đã đầu tư trên 355 tỷ đồng, Chương trình 134 là trên 42 tỷ đồng, chính sách định canh định cư và hỗ trợ các mặt hàng chính sách miền núi là hơn 197 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2015, Lâm Đồng đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người trong vùng DTTS tính đến hết năm 2015 đạt khoảng 32,5 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt khoảng 240 ngàn tấn, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện mạo vùng DTTS đã căn bản thay đổi theo hướng tích cực.

N. NGÀ

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị tại Bảo Lộc

Sau gần 1 năm (từ ngày 23/12/2015) giảng dạy và học tập, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 25 (hệ tại chức) tại thành phố Bảo Lộc.

Trong thời gian của khóa học, 90 học viên là cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan, đơn vị và các xã, phường của thành phố Bảo Lộc đã học tập các chuyên đề: Lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và pháp luật XHCN; Khoa học hành chính; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể... Cuối khóa, các học viên được đi tìm hiểu thực tế. Kết thúc khóa học, các học viên đều đạt yêu cầu trở lên; trong đó, có 21% đạt loại giỏi.

XUÂN LONG

“Bóng cả” của buôn làng

“Mình không lúc nào cho phép bản thân lười biếng. Phải sống khỏe, sống vui để còn làm được nhiều việc hơn nữa cho buôn làng, hoàn thành trách nhiệm của người đảng viên”, đó là tâm nguyện của vị già làng 71 tuổi đời, 30 năm tuổi Đảng - Kră Jăn Ha Đồi.

Từ những năm 1975 Kră Jăn Ha Đồi đã đi theo cách mạng và được tin tưởng giao cho làm cán bộ xã. Cũng từ những năm tháng ấy, ngoài lo lên rẫy vào rừng kiếm cái ăn, Ha Đồi còn cùng cán bộ cách mạng đi vận động bà con không nghe theo kẻ xấu, chung sức dựng xây buôn làng. Nhiều năm trôi qua, người đảng viên Ha Đồi vẫn luôn gắn bó và nỗ lực cho sự đổi mới của quê hương. Bà con tin tưởng, yêu thương, tin nhiệm bầu ông vào các vị trí Phó Chủ tịch UBND xã, rồi Chủ tịch và Bí thư Đảng ủy xã cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2001.

Gia đình đảng viên

Đã 30 năm trôi qua, đôi chân không còn khỏe, đôi mắt không còn đủ tinh anh nhưng Kră Jăn Ha Đồi vẫn nhớ như in giờ phút thiêng liêng năm 1982 khi đọc lời tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với ông đó là niềm hạnh phúc lớn lao, là phần thưởng xứng đáng cho suốt những năm dài cống hiến.

Mặc dù nay đã nghỉ hưu, song trong suy nghĩ của Kră Jăn Ha Đồi “đảng viên luôn đi trước để làng nước theo sau”. Đơn cử như khi xã có chủ trương chuyển đổi sản xuất sang nông nghiệp công nghệ cao, già Ha Đồi đã vận động chính con cái trong gia đình gương mẫu đi đầu. Cô con gái út Liêng Jrang K’Sáu đã mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất rau, cà phê và chăn nuôi tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Có người cha mẫu mực nên những đứa con của Ha Đồi đều nỗ lực học hành và đóng góp tích cực cho sự phát triển của buôn làng. Chị K’Sáu đã giúp đỡ cho nhiều đoàn viên, thanh niên trong thôn tham gia phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo. Chị là thanh niên tiêu biểu của tỉnh được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014 do Trung ương Đoàn trao tặng. Đến nay, gia đình ông có tổng cộng 11 đảng viên. Các con cái đều là giáo viên, vận động viên, cán bộ xã...

Ngày gặp chúng tôi, cũng là ngày gia đình Kră Jăn Ha Đồi nhận thêm tin vui, cô cháu gái Liêng Trang Ma Niêm - sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã hoàn tất hồ sơ để chuẩn bị được kết nạp vào Đảng...



Đã bao năm qua già Ha Đồi vẫn say sưa mỗi lần nói chuyện buôn làng. Ảnh: N.Ngà

Bóng cả của buôn làng

Chẳng biết Kră Jăn Ha Đồi trở thành già làng từ lúc nào. Chỉ biết rằng đã tự lâu rồi, người đàn ông này luôn là “bóng cả” để bà con trong buôn làng tìm đến.

Trong những câu chuyện của già làng Ha Đồi về mảnh đất này nhiều năm về trước là hủ tục lạc hậu; mê tín dị đoan... Có lẽ đó là một trong những lý do đề cập chuyện của ông Ha Đồi về người dân Đa Sar thời điểm ấy luôn gắn với chữ nghèo. Bởi vậy, khi về nghỉ hưu và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã, già Ha Đồi cùng các già làng khác trong các buôn làng tiếp tục vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu còn sót lại. Với già Ha Đồi “Mình nói được làm được. Đã hứa thì phải làm. Có thể thì bà con mới tin”. Khi hai cậu con trai lấy vợ, già Ha Đồi đã mang hàng chục triệu đồng tiền lễ sang trả lại cho nhà gái và bảo rằng “Gia đình mình không thách cưới đâu. Nếu bố mẹ có thì hãy cho con cái để chúng có vốn làm ăn chứ”.

Để rồi mọi vấn đề lớn nhỏ trong thôn như chuyện con bỏ học đến thiếu nước sản xuất... bà con đều tìm đến hỏi ý kiến già. Với uy tín đó mà già Ha Đồi luôn là một trong những “chỗ dựa” của Đảng bộ, chính quyền địa phương. Khi Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề trong việc thực hiện việc cưới, việc tang, xây dựng

nếp sống văn minh trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 già Ha Đồi đã nhiệt tình tham gia đóng góp xây dựng để hoàn chỉnh nghị quyết. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới của Đa Sar, già Ha Đồi luôn có mặt trong các đoàn vận động. Tiếng nói của ông có uy tín lớn với bà con nhờ thế mà những hộ “khó vận động” như Rơ Ông Ha Ri, Liêng Jang Ha Than... đã hiến mỗi hộ gần 2 sào đất mặt đường để làm đường giao thông nông thôn.

K’Sáu hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã. Chị không biết đi xe máy nên thi thoảng già Ha Đồi chở con gái lên trụ sở ủy ban xã làm việc. Mỗi lần như thế già lại ghé vào “thăm bí thư”. “Nhờ vậy mà những vấn đề bà con thắc mắc đã được già hỏi trực tiếp bí thư đảng ủy xã để có phương án giải quyết. Đồng thời cách làm việc của lãnh đạo xã cũng được góp ý để phát huy những điều hay và chấn chỉnh những khiếm khuyết” - Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Trên bức tường nhà già Ha Đồi treo kín những bằng khen của Thủ tướng, của tỉnh, của huyện... nhưng với già Ha Đồi, “không bằng khen, giấy khen nào quý bằng tình cảm và sự tin yêu của bà con. Không hạnh phúc nào bằng chứng kiến sự phát triển từng ngày của buôn làng. Mình chỉ mong sống sao để không phụ lòng bà con xem mình như “bóng cả””.

NGỌC NGÀ

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ VI...

... Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất, đánh giá năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết với thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất; đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, chủ động tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, phát biểu ý kiến nêu lên một số nguyên nhân hạn chế thời gian qua và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả trên các lĩnh vực mà các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời

nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cần chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ sản xuất.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới cần có sự điều chỉnh phù hợp với quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí nông thôn mới của cấp huyện, không thúc ép thời gian hoàn thành, các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện với quyết tâm cao, không trông chờ, ỷ lại. Tích cực triển khai các chương trình

trọng tâm, dự án trọng điểm, nhất là các dự án trên lĩnh vực du lịch. Xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu ngân sách nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 07 của Bộ chính trị.

Riêng đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến chỉ đạo các ngành, các địa phương cần chú trọng các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức” và đề án vị trí việc làm trong tất cả các cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến đáng kể trong việc tinh gọn bộ máy biên chế hợp lý, khoa học và hiệu quả. Xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”...

DUY DANH

TIẾP TRANG 1

Để phát triển gạch không nung đúng lộ trình

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN), hạn chế sản xuất sử dụng đất sét nung, Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ đạt tổng công suất thiết kế 170-190 triệu viên/năm.

Còn chiếm tỷ lệ thấp

Mặc dù từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 phê duyệt Chương trình phát triển VLXDKN đến năm 2020; năm 2012 tiếp tục có Chỉ thị tăng cường sử dụng vật liệu này. Nhưng trong thực tế, gạch không nung (GKN) vẫn chiếm tỉ lệ thấp, trong đó tỉnh Lâm Đồng cũng không ngoại lệ. Trưởng phòng Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng Lâm Đồng Hoàng Văn Tĩnh cho biết: Hiện trên địa bàn Lâm Đồng có 8 cơ sở sản xuất GKN (gồm 2 ở Bảo Lộc, 2 ở Bảo Lâm, các địa bàn sau có 1 cơ sở/mỗi địa bàn: Đà Lạt, Lâm Hà, Di Linh, Đà Têh), tổng công suất đạt 53 triệu viên/năm. Có 3 cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục hồ sơ xét duyệt với công suất 30 triệu viên/năm; trong đó cơ sở của Công ty TNHH Tự Phước ở Đa Huoai có công suất 10 triệu viên/năm. Với tổng sản lượng chưa đáp ứng nhu cầu như vậy, theo ông Tĩnh, lượng GKN được sử dụng trên địa bàn tỉnh (nhất là các huyện, thành phố phía Nam) còn do các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh cung cấp.

Phải khẳng định GKN đã có chỗ đứng vững chắc trong các công trình và đang dần trở nên phổ biến hơn và được ưu tiên phát triển. Bởi GKN có nhiều ưu điểm như: cường độ cao; độ bền cao trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt; cách âm tốt, hấp thụ và truyền tải nhiệt ít hơn gạch nung bằng đất sét; độ chính xác cao; mẫu mã đẹp, đa dạng; chống cháy; không độc hại; bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, để phát triển nhanh đối với GKN, theo PGS.TS Trần Kim Chung - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, không nên quy định "Chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng các loại VLXDKN có trách nhiệm báo cáo về tình hình sử dụng VLXDKN tới Sở Xây dựng địa phương 6 tháng và 12



Sản phẩm gạch không nung mới chất lượng tốt hơn đang tập kết tại công trình. Ảnh: M.Đào

tháng một lần" vì điều này sẽ tạo gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cái cần làm là giám sát tuân thủ quy chuẩn.

Tăng cường phát triển GKN

Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố trong tỉnh về tăng cường công tác quản lý đối với các lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sử dụng VLXDKN trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm phát triển VLXDKN và lộ trình giảm dần, tiến tới chấm dứt sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch giai đoạn 2016-2020.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đã dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, về sản lượng, phát triển VLXDKN đến năm 2020 đạt tổng công suất thiết kế từ 170 - 190 triệu viên/năm; sản phẩm cung ứng thị trường đáp ứng từ 65 - 70% công suất thiết kế.

Sản lượng tiêu thụ VLXDKN toàn tỉnh đạt khoảng 95 triệu viên/năm (khoảng 35% tổng sản lượng vật liệu xây). Về chủng loại, phát triển đa dạng các sản phẩm, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo đó, dây chuyền sản xuất cần

đầu tư đồng bộ, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Về công suất, gạch bê tông khí chưng áp có công suất thiết kế của một dây chuyền không nhỏ hơn 100.000 m³/năm (tương đương khoảng 125 triệu viên/năm)...

Sở Xây dựng cũng tham mưu không cấp phép đầu tư cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng mới các dự án sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đối với các lò hiện đang hoạt động, Sở này cũng đặt ra lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất, cụ thể như: lò thủ công, lò cải tiến chấm dứt trên địa bàn Đà Têh, Cát Tiên trước 31/12/2017; lò đứng liên tục ở Lâm Hà trước 31/12/2020; lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước 31/12/2018...

Cùng đó, kế hoạch phát triển sản xuất và sử dụng VLXDKN là: đẩy mạnh cải tiến về quy mô, công suất thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm...; thu hút đầu tư mới dây chuyền sản xuất tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội. Các công trình xây dựng đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước bắt buộc phải sử dụng 100% VLXDKN. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên (không phân biệt nguồn vốn) phải sử dụng tối thiểu 50% VLXDKN loại nhẹ...

Tuy nhiên, thời gian qua, phản ánh từ phía sử dụng và thi công GKN trên địa bàn tỉnh cho rằng "tại một số khối xây xuất hiện nhiều vết rạn, nứt, cường độ chịu lực không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng, mỹ quan, tiến độ và phát sinh kinh phí xây dựng công trình". Để chấn chỉnh tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở KH&CN, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá và xác định rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên. Ông Hoàng Văn Tĩnh cho chúng tôi biết: Sở đã có Văn bản số 1640/SXD-KT&VLXD, ngày 25/11, đề nghị các UBND huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá và xác định rõ nguyên nhân ban đầu của tình trạng và đề xuất những giải pháp tối ưu để khắc phục. **MINH ĐẠO**

Trồng thạch thảo trên đất Nam Hà

Vài năm trở lại đây, giữa màu xanh ngút ngàn của những vườn cà phê lâu năm tại xã Nam Hà (huyện Lâm Hà) xuất hiện thêm sắc tím của những vườn hoa thạch thảo - một loài hoa trước đây còn khá mới mẻ với bà con nông dân.

Mang hoa về làng

Vườn hoa thạch thảo đang tới kỳ cho thu hoạch của anh Nguyễn Hữu Phương (sinh năm 1985) ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà đang có giá bán khá cao. Anh Phương cho hay: Trước đây, gia đình anh có 7 sào đất trồng cà phê. Nhận thấy cây cà phê ngày càng giảm năng suất và không mang lại hiệu quả kinh tế cao nên quyết định chuyển đổi 1 sào đất cà phê sang trồng thử nghiệm thạch thảo với vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu đồng vào năm 2014. "Đặc điểm của loại hoa này là không cần trồng nhà lưới, nhà kính nên không yêu cầu người trồng phải có vốn quá nhiều. Nhờ vậy mà mình mới có thể mạnh dạn trồng thử nghiệm để xem thử hoa có phù hợp với khí hậu và điều kiện tại địa phương hay không" - anh Phương nói.

Là người đầu tiên trong xã trồng hoa thạch thảo, lại chưa có kinh nghiệm, anh Phương vừa trồng vừa học hỏi từ những hộ trồng hoa tại Đức Trọng. Sau 3 tháng rưỡi trồng và chăm sóc, thạch thảo cho lứa hoa đầu tiên với năng suất 3,5 tấn/sào. Năm 2015, anh nhận rộng thêm 2 sào nữa bằng nguồn cây giống tự chiết.

Anh Phương cho biết, hoa thạch thảo được thu hoạch 3 tháng một lần, với năng suất trung bình đạt 2,5 tấn/sào/lứa, và giá bán trung bình khoảng 15 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí,



Sau 3 tháng, hoa thạch thảo cho thu hoạch một lần. Ảnh: V. Quỳnh

mỗi năm gia đình anh thu được hơn 300 triệu đồng từ 3 sào đất trồng hoa thạch thảo.

Hộ ông Lê Văn Ngo (SN 1966) tại thôn Hai Bà Trưng đang thu hoạch 3 sào thạch thảo trước nhà đánh giá: "So với các loại rau, hoa khác, kể cả cây cà phê thì thạch thảo đòi hỏi bỏ công ra nhiều hơn trong khâu chăm sóc, (mất khoảng 10 công/1 sào/1 lứa) nhưng thu nhập mang lại cũng cao hơn. Hiện, trung bình mỗi ngày, vườn hoa của ông cung cấp cho thị trường 1,5 tạ hoa thạch thảo. Thị trường chủ yếu ở Đà Lạt, người mua tự tìm đến vườn để mua nên người trồng hoa không phải lo về đầu ra.

Mở rộng diện tích

Sau khi thấy hoa thạch thảo mang lại thu nhập cao cho gia đình anh Phương, các hộ gia đình xung quanh bắt đầu trồng theo, nhu cầu về cây giống cũng tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu này, anh Phương học cách tự tía cây con từ gốc thạch thảo mẹ, sau đó cung cấp cây giống cho bà con với giá 250 đồng/cây, từ đó giúp bà con giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu (giá cây giống trên thị trường là 1.000 đồng/cây). Ngoài ra, anh Phương còn cung cấp cây giống cho người trồng ở nhiều nơi như Đức Trọng, Tà Nung, Gia Lâm. Chỉ riêng tiền bán cây giống cũng mang lại cho anh Phương thu

nhập 30 triệu đồng/lứa.

Toàn xã Nam Hà hiện có khoảng 30 hộ trồng hoa thạch thảo, riêng thôn Hai Bà Trưng có đến 10 hộ. Ông Lộc Văn Thư - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hà cho biết: "Với giá bán hiện tại, một sào thạch thảo có giá trị kinh tế gấp 5 lần cây cà phê, thế nên việc bà con tiếp tục chuyển đổi dần diện tích trồng cà phê sang trồng thạch thảo là điều không có gì lạ. Tại thời điểm này, giá thạch thảo lên tới 35 nghìn đồng/kg, bà con nông dân hết sức phấn khởi.

Theo người trồng, thạch thảo là loại hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và phù hợp với khí hậu của vùng đất Nam Hà. "Điều quan trọng nhất khi trồng thạch thảo là cường độ ánh sáng nên người trồng cần phải đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng. Mỗi đêm thắp đèn 10 tiếng, trung bình 75 bóng đèn cho 1 sào. Cây sau khi trồng được 20 ngày thì thắp đèn sáng vào ban đêm, thắp trong vòng 1 tháng thì ngừng để cây chuẩn bị cho hoa" - anh Phương chia sẻ.

Với hiệu quả kinh tế mang lại, hiện tại, diện tích trồng hoa thạch thảo tại Nam Hà vẫn đang được mở rộng. Tuy nhiên, vì mới tiếp cận với cây hoa nên người trồng thạch thảo vẫn còn nhiều băn khoăn như số giờ chính xác cần chiếu sáng cho hoa, bên cạnh đó, hoa thạch thảo có một đặc tính là sau 2 năm trồng lại phải chuyển đổi hoặc trồng mới, do đó các hộ vừa trồng, vừa tìm cách tháo gỡ những vướng mắc này và từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng thạch thảo. **VIỆT QUỲNH**

Xây dựng thể hệ “vàng”, hướng đến trường đại học khu vực Tây Nguyên



Ông Nguyễn Đức Thiết
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

PV: Bản thân ông đã có hơn 30 năm gắn bó với ngôi trường này, vậy qua chặng đó thời gian, tình cảm của riêng ông dành cho ngôi trường này như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Thiết: Năm nay nữa là tôi đã gắn bó với ngôi trường này tròn 35 năm, từ năm 1981 đến nay. Khi mới thành lập, trường chuyên về lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu. Những năm sau này, cùng với sự đổi mới của đất nước thì nhà trường cũng vươn lên đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nếu thời gian đầu mới thành lập vào năm 1976, trường chỉ có 2 ngành chủ lực là trồng trọt và chăn nuôi thì càng về sau trường càng phát triển thêm nhiều ngành, như: Kinh tế, cơ khí, kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, điện công nghiệp, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thông tin, quản lý đất đai... Từ cái nôi đầu tiên là nông nghiệp, đến nay, trường đã phát triển đa ngành nghề. Riêng giai đoạn từ năm 2009 trở lại đây, khi được nâng cấp từ trung cấp lên cao đẳng,

Cảnh quan sư phạm đẹp, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng đào tạo được nâng cao, cung ứng nguồn nhân lực tốt cho địa phương và khu vực là những thành quả nổi bật mà Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã đạt được trong suốt 40 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là nội dung trao đổi giữa ông Nguyễn Đức Thiết, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, với phóng viên Báo Lâm Đồng nhân dịp này.



Học đi đôi với hành là chủ trương luôn được nhà trường bám sát để cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và các vùng lân cận.
Ảnh: H.Sang

trường không chỉ đào tạo đa ngành mà còn đa cấp, vừa hệ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Sự phát triển của nhà trường trải qua nhiều thế hệ xây dựng nên mới có như ngày hôm nay.

PV: Qua 40 năm, những đổi thay nào có thể “cân đo” bằng những con số cụ thể, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Thiết: Qua nhiều bước thăng trầm, dù thay đổi nhiều cơ quan chủ quản, từ Bộ

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sang Tổng Công ty Dầu tằm tơ rồi đến Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên rồi trở lại Bộ Nông nghiệp năm 2006, tập thể sư phạm nhà trường luôn nỗ lực để xây dựng ngôi trường ngày càng phát triển.

Hiếm có trường nào trong hệ thống các trường trực thuộc Bộ có vị trí đẹp, có mặt tiền rộng như trường hiện nay. Diện tích đất của trường hiện còn 58,8 ha. Ngoài khu

vực dành cho hành chính, trường dành nhiều quỹ đất cho đồng ruộng để cho sinh viên thực tập.

Về đội ngũ giáo viên, trong suốt giai đoạn 2002 đến 2009, nhà trường tập trung cho cán bộ, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ để có học vị sau đại học, đủ đội ngũ để thành lập trường cao đẳng. Đến nay, tổng số giáo viên có trình độ sau đại học đã đạt 58% trong tổng số 88 giáo viên và con số này cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn mà nhà

Hơn **26.000** học sinh, sinh viên đã được nhà trường đào tạo trong 40 năm qua. Số lượng sinh viên thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 50%. Hầu hết học sinh, sinh viên sau khi ra trường đều đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

nước quy định là trên 25%. Về quy mô học sinh, sinh viên, từ 8 lớp với hơn 600 học sinh, sinh viên vào những năm 80, đến nay nhà trường đang có 81 lớp với số học sinh, sinh viên hơn 3.200 em và duy trì ở đủ các hệ.

Song song đó, nhà trường thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo và đào tạo lại bậc trung cấp nghề. Tính đến nay, riêng dự án bauxite, nhà trường đã đào tạo và đào tạo lại, thi nâng bậc cho gần 1.000 công nhân nghề. Nhà trường còn liên kết với các trường đại học để đào tạo các bậc cao hơn cho sinh viên của trường, gồm đào tạo đại học và sau đại học. Việc này được thực hiện từ những năm 90 và đến nay đã có 1.800 sinh viên được liên kết đào tạo... XEM TIẾP TRANG 8

Vững bước cùng sự phát triển của nhà trường

Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, được các cấp bộ Đoàn đánh giá cao vì đã có những đóng góp quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như trong việc xây dựng nhà trường ngày càng phát triển toàn diện.

Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc hiện có 37 chi đoàn trực thuộc với tổng số 836 đoàn viên, thanh niên; trong đó, có 593 đoàn viên, 243 thanh niên và 9 đảng viên (2 đảng viên là sinh viên và 7 đảng viên thuộc chi đoàn CBVC).

Anh Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc cho biết: “Ngoài tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, hằng tháng Ban Chấp hành Đoàn trường thường xuyên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động theo từng tháng. Các hoạt động trọng tâm trong năm như giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức rèn luyện đạo đức và rèn luyện kỹ năng, thể chất... cho HSSV luôn được đơn vị chú trọng”.

Thời gian qua, Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên của từng ĐVTN ở các chi đoàn trong

trường. Đó là triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức cho 100% HSSV tham gia học tập bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập 6 bài lý luận chính trị; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thi viết tìm hiểu về Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, văn hóa giao thông và Chương trình “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia...

Anh Hồ Thiện Mỹ - UVBCH, Bí thư Chi đoàn CĐ14 KHCT là một trong những tấm gương sáng về nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Hơn hai năm học tập ở trường, anh luôn là sinh viên đạt nhiều thành tích cao, là “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và cấp tỉnh, được nhà trường và các cấp bộ Đoàn cấp trên tặng nhiều Giấy khen và Bằng khen, như: Được BCH Trung ương Đoàn tặng Bằng khen là Bí thư Chi đoàn giỏi Cụm Tây Nguyên; Bộ



Đoàn viên, thanh niên biểu diễn văn nghệ. Ảnh: L.Phương

trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tham gia “Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ VII”, năm 2016; Kỷ niệm chương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; được tuyên dương là thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2016... Với những thành tích đã đạt được, tháng 11/2016 vừa qua, anh Hồ Thiện Mỹ vinh dự được kết nạp vào Đảng

Cộng sản Việt Nam.

Ngoài triển khai thực hiện tốt các hoạt động Đoàn, Hội... của trường, trong những năm qua, nhà trường đã thành lập “Trung tâm hỗ trợ việc làm”. Đoàn trường thường xuyên phối hợp với các khoa tổ chức các buổi sinh hoạt, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề và định hướng việc làm cho HSSV; tổ chức các đội, nhóm làm việc, kết nối quan hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn thành

phố, giúp các em có nhu cầu tham gia việc làm bán thời gian và lâu dài. Riêng khóa mới ra trường vừa qua, có trên 90% HSSV đều đã có việc làm.

Một điểm nổi bật nữa của Đoàn trường hiện nay, đó là Đoàn trường đã hướng cho HSSV tham gia các công trình nghiên cứu khoa học. Nếu như những năm trước đây, việc tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học chủ yếu là giáo viên thì điểm khác biệt trong năm học 2016 - 2017 là đa số các đề tài nghiên cứu khoa học đã được HSSV cùng tham gia, giúp các em có thêm nhiều kiến thức thực tế và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn.

Liên tục qua các nhiệm kỳ, Đoàn trường luôn được Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn tặng nhiều Bằng khen về công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Riêng nhiệm kỳ 2014 - 2017, Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc luôn đạt danh hiệu là Tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc và được Tỉnh Đoàn tặng nhiều Bằng khen; đồng thời, mỗi năm có từ 2 - 5 cá nhân và cơ sở Đoàn trực thuộc được Tỉnh Đoàn và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

LAM PHƯƠNG

Đồng hành phát triển khoa học công nghệ

Hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học đã được các thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc triển khai trong thời gian qua. Những đề tài nghiên cứu, những sáng kiến hữu ích không chỉ phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy trong trường mà còn có khả năng ứng dụng cao vào thực tế. Có thể nói, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc luôn đồng hành với sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh nhà, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nếu chỉ tính riêng từ năm 2010 trở lại đây, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã chủ trì thực hiện 77 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó, có 13 đề tài, dự án cấp bộ và cấp tỉnh, 2 đề tài liên kết với Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên.

Theo ông Phạm Cân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, bình quân mỗi năm, nhà trường có khoảng 15 - 17 đề tài nghiên cứu, sáng kiến hữu ích được ứng dụng trong và ngoài trường. Các giải pháp hữu ích được ứng dụng tại trường đã giúp ích cho thầy cô và các sinh viên rất nhiều, nhất là trong các giờ thực hành. Nhiều sáng kiến đã được ứng dụng hữu hiệu tại một số khoa như: Các phần mềm quản lý, tuyển sinh được ứng dụng tại Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính Kế toán; mô hình giữ xe tự động, tưới cây tự động, thái lá đậu tằm, mô hình kiểm soát, đánh giá thông số kỹ thuật trên hệ thống phun xăng, đánh lửa tự động... đang được ứng dụng tại Khoa Cơ khí - Điện. Các phần mềm và mô hình này hiện hoạt động rất tốt. Nếu phải bỏ tiền ra mua thì tốn kém chi phí rất lớn. Hơn nữa, khi giáo viên tự làm không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao trình độ tay nghề, phục vụ hiệu quả trong giảng dạy.

Hiện tại, Trường Cao đẳng Công



Trong ngày tốt nghiệp.
Ảnh: Lê Hoàng

nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đang đào tạo đa ngành, đa cấp nhưng thế mạnh chủ yếu vẫn là lĩnh vực nông nghiệp. Do đó, các đề tài nghiên cứu khoa học phần đa tập trung vào lĩnh vực này. Gần đây nhất, người dân trồng nấm tại TP Bảo Lộc đã được hưởng lợi khi ứng dụng Đề tài Xây dựng, nhân rộng mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Bảo Lộc. Đây là đề tài của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và được Khoa Trồng trọt của trường triển khai từ 2012 - 2014.

Trước đó, Khoa Trồng trọt cũng đã triển khai Đề tài Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn quả tại

3 huyện phía Nam. Đề tài này được thực hiện từ năm 2011 - 2013 và đến nay không chỉ nhân rộng cho 3 huyện phía Nam mà đã được nhân rộng trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Viết Thông, Trưởng Khoa Trồng trọt Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc cho biết: “Năm nào tại khoa cũng thực hiện 3 - 4 đề tài nghiên cứu khoa học và hầu hết các đề tài này đều được ứng dụng vào thực tế. Đối với đề tài trồng nấm tại Bảo Lộc, chúng tôi đã xây dựng được 3 mô hình. Các mô hình này đều thay đổi kết cấu nhà nuôi nấm, thay vì làm bằng khung gỗ mái tranh như trước đây thì chúng tôi chuyển sang làm bằng

khung sắt mái ni lông có thông gió. Cách làm này đã giảm chi phí đầu tư, tăng tuổi thọ nhà nuôi nấm và giảm được tỷ lệ nhiễm bệnh trong quá trình nuôi. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại các xã Đại Lào, Lộc Châu, Lộc Phát với nhiều loại nấm như: linh chi, mộc nhĩ, bào ngư... Ở tất cả các đề tài nghiên cứu, chúng tôi đều cho giáo viên khảo nghiệm lại ngay khi đề tài đã kết thúc để tiếp tục nghiên cứu, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy cũng như trợ giúp người nông dân”.

Đào tạo và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ không thể tách rời luôn được Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc chú trọng

“Không chỉ có những sáng kiến hữu ích phục vụ tại trường, nhiều tập thể và cá nhân trong trường còn có nhiều đề tài nghiên cứu, khảo nghiệm đã được ứng dụng rất tốt vào thực tế, nhất là các đề tài liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều nông dân trong tỉnh đã được thụ hưởng thành quả từ những đề tài này, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Phạm Cân cho biết thêm.

Thực hiện. Nghiên cứu khoa học được xem là “thước đo” năng lực chuyên môn của giảng viên. Do đó, nhà trường luôn khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên thực hiện, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ và các em học sinh, sinh viên trong trường. Từ năm 2014, trường đã ký kết bản ghi nhớ với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp vùng cao Philippines về công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giáo viên và liên kết đào tạo. Đây là một trong những cơ hội để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Với những kết quả đạt được, trường đã được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen về thành tích lao động sáng tạo kỹ thuật 10 năm (2005 - 2015).

ĐÔNG ANH

Trưởng thành từ những bài giảng gắn với thực tế

Từ ngôi Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, rất nhiều thế hệ sinh viên được đào tạo, trưởng thành. Hiện, trong số những cựu sinh viên của trường, nhiều người đã thành đạt và đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Ông Lại Thế Hưng
Chi cục trưởng
Chi cục Bảo vệ
thực vật và Trồng trọt
Lâm Đồng



“Tôi học Khóa 1, niên khóa 1976 - 1979, Khoa Trồng trọt, Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp Bảo Lộc (cũ), nay là Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. Sau khi hoàn tất việc học tập ở trường, tôi tự thấy rằng mục tiêu phấn đấu của mình vẫn còn, chưa phải đã chấm dứt. Bởi, con đường khởi nghiệp của những sinh viên như chúng tôi không cố định như những sinh viên tốt nghiệp đại học, nên bản thân phải tự nỗ lực vươn lên. Nếu không có động lực, an phận thì sẽ không phát triển được”, ông Lại Thế Hưng chia sẻ.

Trải qua nhiều đơn vị và chức trách công tác khác nhau, nhưng trước sau ông vẫn chọn chuyên ngành được đào tạo để lập nghiệp. Đối với ông, những kiến thức

ông được đào tạo ở trường vẫn là nền tảng cơ bản cho hành trình lâu dài về sau.

Ông Hưng cho rằng, những năm tháng học tập, rèn luyện cùng bạn bè và thầy cô ở trường đã giúp ông có được phương pháp tư duy, gắn thực tiễn với lý thuyết. Tất nhiên, sau này, ông còn phải tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ để có thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của một cán bộ kỹ thuật trong thời kỳ hội nhập với thế giới.

Ông Phạm Thắng
Chủ Cửa hàng Thuốc
Thú y Thắng Tuổi



Tốt nghiệp Khóa 9, niên khóa 1984 - 1987, Khoa Chăn nuôi - Thú y, ông Phạm Thắng kinh qua rất nhiều nghề để kiếm sống, như làm cán bộ kỹ thuật, kế toán - kế hoạch và thậm chí là làm thuê,

nhưng cuối cùng vẫn giữ được cái nghề mà ông đã được đào tạo: nghề dịch vụ thú y. “Mặc dù phải trải qua rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng những cựu sinh viên như chúng tôi không bao giờ bỏ nghề, vẫn đầy tự tin để thích ứng với các giai đoạn phát triển của đất nước. Bởi ngoài việc được đào tạo chuyên sâu, chúng tôi còn được nhà trường cho học bổ sung các môn cơ sở của tất cả các ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, những kiến thức được đào tạo từ thực tế trang trại đến các nông trường, trạm - trại, các cơ quan đã tạo dựng hành trang vào đời khá vững chắc cho chúng tôi.”, ông Phạm Thắng cho biết.

Theo ông Phạm Thắng, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo những kỹ sư cho tất cả các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp từ cây lương thực, cây công nghiệp, con giống, kỹ thuật, cơ khí, kế toán - kế hoạch... và không riêng gì ông mà tất cả các sinh viên sau khi ra trường đều đáp ứng được yêu cầu công việc.

Cho đến bây giờ, ông Phạm Thắng vẫn thấy hài lòng với những kiến thức mà ông đã được đào tạo ở Trường.

Ông Tào Anh Khôi
Giảng viên Trường
Cao đẳng Công nghệ
và Kinh tế Bảo Lộc



Bản thân ông Khôi là một cựu sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. Ông học Khóa 25, niên khóa 2002 - 2004, Khoa Trồng trọt. Sau đó, ông Khôi thi vào Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp đại học, ông học lên thạc sĩ. Năm 2012, ông Khôi quay trở lại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc làm giảng viên từ đó đến nay. Ngoài công tác giảng dạy, ông còn đang theo học khóa Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.

TRINH CHU

Phát hiện 1 cơ sở kinh doanh áo len không rõ nguồn gốc



Lực lượng công an lập biên bản kiểm tra thu giữ sản phẩm áo len không rõ nguồn gốc tại cửa hàng của bà Hải.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Ngọc Hải (SN 1965) - Chủ cơ sở kinh doanh buôn bán Hải chuyên kinh doanh len, sợi, áo len các loại ở số 4 Đoàn Thị Điểm, phường 4, TP Đà Lạt đang giao 1 bao tải hàng chứa các loại áo len cho khách hàng.

Kiểm tra tại chỗ, bên trong bao tải là các loại áo len có nhãn mác nước ngoài (Trung Quốc) nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh của cơ sở này, lực lượng công an đã lập biên bản và tạm giữ 12 bao tải áo len các loại có nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ.

Được biết cửa hàng bán sỉ và lẻ áo len các loại của bà Hải hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký lần đầu vào tháng 8/2006.

M. KHANH

Cung cấp hơn 140 nguồn tin cho công an

Sau hơn một năm thực hiện chuyển hóa địa bàn phường 2, Đà Lạt, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 140 nguồn tin liên quan đến an ninh - trật tự và an ninh quốc gia.

Qua đó, Công an phường 2 đã vận động các đối tượng giao nộp hơn 40 loại vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lập hồ sơ xử phạt gần 30 vụ việc vi phạm về trật tự xã hội, đình chỉ 6 cơ sở lợi dụng kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc; thu giữ 720 tài liệu "Pháp luân công"...

Đáng kể, Công an phường 2 đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố Đà Lạt điều tra, làm rõ 21/25 vụ phạm pháp hình sự như: giết người, cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, mua bán và tàng trữ ma túy...

Trước đó, Công an phường 2, Đà Lạt còn tổ chức gần 10 đợt tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, thu hút khoảng 14.000 lượt hộ gia đình, học sinh, cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham dự...

MẠC KHẢI

Pháp luật dần đi vào cuộc sống đồng bào

Ông Nguyễn Thành Trì, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) khẳng định: Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật đến với từng người dân là việc làm không thể lơ là, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quy định rõ ràng trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xã Đa Ròn (Đơn Dương) có 2.042 hộ, 9.068 nhân khẩu, là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm 43%). Nhiều năm về trước, mức độ nhận thức về pháp luật của đồng bào dân tộc ở đây còn nhiều hạn chế, vì vậy nhiều trường hợp người dân chọn cách giải quyết không theo pháp luật gây hậu quả khôn lường.

Phó Chủ tịch UBND xã Đa Ròn, Lê Đức Tiến cho hay: Kinh tế phát triển nên đời sống bà con dần ổn định, nhất là các thôn Suối Thông A1, Suối Thông A2, D' Ròn, Thôn 2 có tới gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số đã có chuyên biến trong suy nghĩ nhận thức về pháp luật.

Anh Ha Sán (1995, Đa Quyển, Đức Trọng) dự định sẽ làm đám cưới cùng với Cill Dam Ka Nhung (1997, Đa Ròn, Đơn Dương) trong tháng tới. Cả hai người tìm đến cán bộ tư pháp của xã Đa Ròn là Nguyễn Thị Hồng Nhung để được tư vấn về Luật Hôn nhân gia đình và tiến hành làm thủ tục đăng ký kết hôn. Ha Sán bảo: "Trước khi kết hôn, ngoài ý kiến của hai bên gia đình, cả hai đã đến gặp trưởng thôn để hỏi về tuổi kết hôn, rồi sau đó ra ủy ban gặp cán bộ tư pháp để tìm hiểu cận kẽ hơn. Ngày trước do không tìm hiểu kỹ càng về pháp luật nên xảy ra tảo hôn, thông qua các đợt tuyên truyền của cán bộ tư pháp lớp trẻ ở địa phương mình đã có suy nghĩ khác hẳn".

Chị Nhung cho hay: "Qua tuyên truyền, phổ biến và giáo dục về pháp luật nên nhận thức của bà con có nhiều biến chuyển tích cực. Nhất là trong công tác đăng ký và



Đôi bạn trẻ Ha Sán và Cill Dam Ka Nhung lắng nghe cán bộ tư pháp xã Đa Ròn phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình. Ảnh: C. Tú

quản lý hộ tịch: khai sinh, khai tử, kết hôn được thực hiện đúng luật và đúng hạn thời gian. Bên cạnh đó, các tổ hòa giải trên địa bàn xã hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả cao, làm giảm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp".

Theo thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, để tiếp tục đưa pháp luật đi vào đời sống của người dân, Sở tiếp tục triển khai nhiều hình thức phổ biến và giáo dục có hiệu quả như: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa), sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, ngày hội pháp luật, thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối

Để pháp luật dần đi vào cuộc sống của người dân, thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) đã thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhiều đối tượng, giúp nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức để họ ứng xử phù hợp với pháp luật. Từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2016, trung tâm đã trợ giúp trên 3.000 lượt người, trong đó: pháp luật hình sự: 156 trường hợp, pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 1.542 trường hợp, pháp luật hành chính: 305 trường hợp, lĩnh vực pháp luật khác 1.019 trường hợp.

thoại pháp luật gắn với các vấn đề xã hội quan tâm, lồng ghép qua các lễ hội và sinh hoạt văn hóa văn nghệ để bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật...

Công tác phổ biến và giáo dục được tăng cường là một điều đáng ghi nhận nhưng để pháp luật đi vào cuộc sống từng người dân không phải là một việc dễ dàng.

CẨM TÚ

Đã tìm thấy thủ môn đội bóng bị đuối nước

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 1/12, lực lượng Cảnh sát PCCC - CHCN tỉnh Lâm Đồng cùng người thân nạn nhân đã tìm được thi thể thủ môn đội bóng đá Lâm Đồng Lê Văn Sơn (25 tuổi) sau gần 4 ngày tìm kiếm.

Sáng cùng ngày, thi thể thủ môn đội bóng được phát hiện nổi lên ven bờ hồ Tuyên Lâm cách vị trí nạn nhân bị đuối nước khá xa. Lực lượng chức năng cho biết, do vị trí anh Sơn bị đuối nước sâu từ 20 tới

25 m nên công tác tìm kiếm cứu hộ mấy ngày qua gặp rất nhiều khó khăn. Người thân cùng đồng đội Đội bóng đá Lâm Đồng đã quyết góp tiền để thuê nhóm ba người nhái từ Nha Trang lên hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 27/11, anh Sơn cùng bạn là Nguyễn Minh Chung chơi ném trái bóng ra hồ Tuyên Lâm rồi thi nhau bơi ra lòng hồ lấy vào. Do đuối sức nên anh Sơn bị chìm

xuống lòng hồ, anh Chung may mắn bơi được vào bờ. Một số người dân gần đó đã bơi ra cứu vớt nạn nhân nhưng không kịp.

Theo đồng nghiệp sinh hoạt trong Đội bóng đá Lâm Đồng, anh Sơn là người hiền lành, được nhiều anh em đội bóng yêu mến do lối sống hòa đồng, thân thiện. Hiện gia đình cùng người thân, đồng đội đang gấp rút đưa thi thể thủ môn xấu số về nhà mai táng.

G. THÀNH



Lực lượng chức năng tìm kiếm thủ môn bị đuối nước chiều 30/11.

BẢO LÂM: Ba học sinh nữ lớp 6 đuối nước thương tâm

Ông Bùi Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em học sinh nữ tử vong thương tâm. Công tác tìm kiếm, cứu nạn đến trưa ngày 30/11 đã hoàn tất, thi thể 3 học sinh đã được tìm thấy.

Thông tin ban đầu, vào trưa 29/11, một nhóm với 9 em học

sinh lớp 6 (4 nam, 5 nữ), Trường Tiểu học - THCS Lê Lợi (xã Lộc Tân) được nghỉ học nên rủ nhau đi chơi. Sau đó, cả nhóm ra hồ thủy lợi (thôn 3, xã Lộc Tân) tắm thì không may xảy ra tai nạn khiến 3 em học sinh nữ bị đuối nước. Các nạn nhân gồm Bùi Thị Mai Ly, Nguyễn Thị Lan Anh và Quách Thị Kiều Vy.

Thấy bạn bị đuối nước nhưng do nước hồ quá sâu, 6 học sinh còn lại không thể cứu được bạn nên đã chạy lên bờ tri hô kêu cứu. Nhận được tin báo, người dân ở gần đó đã cùng nhau bơi ra cứu các em học sinh. Phải mất hơn 20 phút người dân mới tìm thấy và đưa được 2 học sinh là Mai Ly và Lan Anh lên bờ nhưng đã quá muộn. Một nữ học

sinh còn lại bị chìm sâu dưới đáy hồ không tìm thấy và lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng có mặt tìm kiếm. Đến tối cùng ngày, thi thể em Quách Thị Kiều Vy mới được tìm thấy. Sau sự việc đau thương, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 7,5 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

KHÁNH PHÚC

Kiểm tra, giám sát các chính sách bình đẳng giới

Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng của Hội LHPN các cấp nhằm bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chính sách bình đẳng giới (BĐG).

Đơn Dương là huyện nằm phía đông nam Đà Lạt có 10 xã, thị trấn, 105 thôn, tổ dân phố với dân số hơn 100.000 người; trong đó, đồng bào DTTS chiếm hơn 1/3 dân số. Hội viên phụ nữ huyện có hơn 12.000 hội viên với 11 Hội cơ sở (10 Hội LHPN xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện). Phần lớn chị em hội viên phụ nữ làm nông nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phân biệt xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân để đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, thông qua các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt ở chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố, các buổi họp dân lồng ghép để giới thiệu, hướng dẫn các chủ trương liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ em để nhân dân hiểu rõ.

Trong 5 năm qua, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở phối hợp với cơ quan, ban, ngành chức năng giám sát các vấn đề an sinh xã hội như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trong dịp lễ, tết; cấp phát tiền cho đối tượng bảo trợ xã hội, cấp phát phân bón cho hộ nghèo; cấp thẻ BHYT; giám sát thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước...

Bà Phan Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương cho biết: Thông qua hoạt động tuyên truyền, triển khai giám sát, kiến nghị sau giám sát, công tác giám sát đã đạt được một số kết quả cơ bản, trong đó công tác thực hiện cấp thẻ BHYT đã có chuyển biến rõ rệt so với trước, tình trạng cấp trùng, in sai đã hạn chế rất nhiều; quyền lợi của nhân dân trong việc thụ hưởng chính sách được quan tâm. Từ đó góp phần đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời hơn và đúng đối tượng; góp phần làm tốt việc đảm bảo chính sách, chế độ cho người dân, trong đó có hội viên phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, thực hiện công tác tham



Chị em tham quan mô hình sản xuất giới của hội viên DTTS ở Đơn Dương. Ảnh: A.Nhiên

mu, giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tham gia cấp ủy và giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp đã giới thiệu 144 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia học lớp cảm tình Đảng và đã kết nạp 110 chị vào Đảng (trong đó có 29 chị đảng viên là cán bộ Hội).

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham mưu tích cực của Hội LHPN huyện, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện và công tác giám sát, phân biệt được triển khai thường xuyên, tỷ lệ nữ tham gia vào vị trí quản lý, lãnh đạo vẫn giữ mức ổn định trong 2 nhiệm kỳ gần đây. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện chiếm tỷ lệ 11,6% (nhiệm kỳ 2011 - 2015 là 11,63%); nữ tham gia BCH cấp xã chiếm tỷ lệ 21% (nhiệm kỳ 2011 - 2015 20,9%).

Bên cạnh đó, có những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với cơ quan chức năng lập đoàn giám sát, chủ trì giám sát như: Giám sát công tác giới thiệu nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo theo luật định. Kết quả, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 35% (nhiệm kỳ 2011-2016 đạt 35%); nữ đại biểu HĐND xã đạt 31,33% (nhiệm kỳ 2011 - 2016 đạt 23,6%).

Đồng thời để bảo đảm quyền lợi của phụ nữ, bà mẹ, trẻ em trong các phiên tòa, Hội LHPN huyện giới thiệu cán bộ Hội tham gia Hội thẩm nhân dân huyện, tham gia xét xử một số vụ án về hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em, quyền thừa kế, các vụ án ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con và phân chia tài sản, giải quyết các vụ án tội phạm, ma túy... qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,

Hành động thiết thực vì bình đẳng giới

Trong Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 từ ngày 15/11 - 15/12 với chủ đề: "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái", các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động như: Hội nghị, tọa đàm, tập huấn, truyền thông, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao về chủ đề BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng Hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tại trụ sở, cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu đông dân cư. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và BĐG.

chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Song song với các hoạt động giám sát, thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN các cấp quan tâm xây dựng văn bản triển khai các hoạt động phân biệt. Năm 2015, 2016 các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp phụ nữ về một số dự thảo luật: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng, văn kiện Đại hội Phụ nữ các cấp. Kết quả hơn 95% cán bộ, hội viên phụ nữ là đảng viên đã tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng và văn kiện Đại hội Phụ nữ các cấp. Đa số các ý kiến tập trung vào vai trò, đóng góp của các cấp Hội trong việc thực hiện nghị quyết, các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác Hội và bình đẳng giới, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ...

Với tinh thần trách nhiệm cao,

các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện cùng chung sức phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động Hội, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; xứng đáng là cầu nối giữa phụ nữ với Đảng, Nhà nước, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, góp phần đưa Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước vào cuộc sống.

Theo bà Phan Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương, để phát huy những kết quả đạt được trong 5 năm qua, thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình giám sát các nội dung liên quan đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu và tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ, phát huy giá trị của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

AN NHIÊN

Xây mới đường giao thông và hỗ trợ sản xuất cho 12 thôn DTTS

Huyện Đơn Dương vừa hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2016 gần 2,4 tỷ đồng xây mới đường bê tông giao thông trên 12 thôn đặc biệt khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong đó, những cung đường mới có chiều dài từ 240 m đến 370 m, mặt đường rộng 3 m, đi qua các thôn như: Tân Hiền, B'Kăn (xã Lạc Xuân); Ha Ma Nhai 1, Pró Ngó (xã Pró); Ma Đanh, Boka Pang (xã Tu Tra). Còn lại những cung đường mới rộng 3 m - 4 m, chiều dài từ 125 m đến hơn 160 m, thuộc địa bàn các thôn Suối Thông A1, Suối Thông A2 (xã Đạ Ròn); K'Rái 1, Ka Đon (xã Ka Đon); Ta Ly 2 (xã Ka Đon) và Kăn Kil (thị trấn D'Ran).

Cũng trong năm 2016, huyện Đơn Dương đã giải ngân 600 triệu đồng hỗ trợ sản xuất cho 65 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 12 thôn đặc biệt khó khăn nói trên. Nội dung hỗ trợ gồm: 12 con bò cái sinh sản, 115 tấn phân các loại, 56 máy bơm nước, máy nổ và ống tưới các loại.

VŨ VĂN

Bảo Lâm sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong năm 2016, huyện Bảo Lâm đã đầu tư 523,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp 13,5 tỷ đồng, vốn ngân sách lồng ghép 52,5 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa 457,2 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn nói trên, huyện Bảo Lâm đã làm mới, nâng cấp 31 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi và hỗ trợ người dân đào 40 ao, hồ nhỏ tích nước. Bên cạnh đó, ngoài việc đầu tư xây mới và nâng cấp hệ thống điện lưới sinh hoạt, huyện Bảo Lâm còn sửa chữa, nâng cấp 13 công trình trường học và các nhà văn hóa xã...

Như vậy, ngoài 4 xã Lộc An, Lộc Quảng, Lộc Ngãi và Lộc Thành đã được công nhận nông thôn mới, trong năm, huyện Bảo Lâm luôn chú trọng tiếp tục duy trì và nâng cao các bộ tiêu chí cho 4 xã khác, gồm: Lộc Phú, Lộc Đức, Tân Lạc và B'La. Các xã này cũng đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh xét đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang trình lên UBND tỉnh quyết định công nhận. Riêng các xã còn lại, như Lộc Nam đạt 17 tiêu chí; Lộc Tân, Lộc Lâm đạt 13 tiêu chí và Lộc Bắc, Lộc Bảo đạt 12 tiêu chí.

LAM PHƯƠNG

Công an tỉnh trao tặng 50 áo phao cứu sinh

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa đến với bà con 3 xã Gia Hiệp, Tân Nghĩa và Đình Lạc (huyện Di Linh). Ngoài ra, bà con còn được thông tin về tình hình tội phạm, tai nạn giao thông; hướng dẫn cách xử lý các tình huống phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã trao tặng bà con sinh sống gần sông suối, ao hồ 50 áo phao cứu sinh để phòng tránh tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

KHUÂN LONG

Xây dựng thế hệ "vàng"...

TIẾP TRANG 4

... Ngoài Lâm Đồng, thi khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ như Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa cũng được nhà trường cung cấp nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương rất lớn. Hiện tại, nhiều sinh viên của trường đã trở thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của nhiều địa phương.

PV: *Hiện tại, vấn đề chung của đào tạo bậc cao đẳng, đại học là thường dễ ở đầu vào nhưng lại khó ở đầu ra. Thực tế ở nhà trường hiện như thế nào, thưa ông?*

Ông Nguyễn Đức Thiết: Trong quá trình học, song song với dạy lý thuyết, trường rất chú trọng đến nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề của các em. Bên cạnh đó, trường cũng có những chương trình đào tạo để cung cấp thêm cho các em kỹ năng mềm, như: Kỹ năng xin việc làm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm... Hiện, có nhiều cựu sinh viên của trường đã mở ra những cơ sở kinh doanh rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp...

Nhà trường rất tự hào khi học sinh, sinh viên thuộc lĩnh vực trồng trọt của trường thì 100% các em có việc làm, lĩnh vực chăn nuôi thì từ 90 - 95% có việc làm.

Bắt đầu từ năm 2016, nhà trường có chủ trương gắn học sinh, sinh viên và giáo viên với Học kỳ doanh nghiệp. Ngoài việc học lý thuyết và thực hành tay nghề tại trường, học sinh, sinh viên còn được tham gia vào hoạt động của các doanh nghiệp thông qua Học kỳ doanh nghiệp phù hợp với từng ngành nghề.

Bên cạnh đó, hàng năm, nhà trường đều tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp để ký kết các văn bản ghi nhớ trong việc liên kết, hỗ trợ đào tạo, thực hành, thực tập. Đến nay, nhà trường đã ký kết văn bản với hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại tại Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai. Số lượng này cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tập của sinh viên hàng năm.

PV: *Với những kết quả đạt được chắc chắn có sự lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý của Đảng ủy nhà trường. Trong thời gian qua, công tác xây*

dựng Đảng được nhà trường chú trọng triển khai ra sao?

Ông Nguyễn Đức Thiết: Trong thời gian đầu thành lập, trường có một chi bộ, đến nay, nhà trường đã có một Đảng bộ với 62 đảng viên, chiếm hơn 50% cán bộ, viên chức. Đảng bộ hiện có 5 chi bộ trực thuộc. Trong nội bộ của Đảng bộ hiện nay rất đoàn kết, đồng thuận. Đảng ủy luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc triển khai các chủ trương, chính sách. Tất cả các nghị quyết thường kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều được tổ chức Đảng và các đoàn thể bám sát để góp ý, đưa ra chủ trương trong công tác lãnh đạo nhà trường. Trong suốt thời gian 40 năm, tổ chức Đảng của nhà trường liên tục đạt trong sạch vững mạnh... Bình quân mỗi nhiệm kỳ, Đảng bộ đưa ra chỉ tiêu phát triển từ 16 đến 18 đảng viên và đều đạt chỉ tiêu đề ra này. Sau nhiều năm, đến năm 2016, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được một đảng viên là sinh viên.

Qua 40 năm hình thành và không ngừng lớn mạnh, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đã được tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động; trong đó, có Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho nhà trường trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã đặt ra chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc trở thành trường cao đẳng trọng điểm quốc gia có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế và phấn đấu trở thành Trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Tây Nguyên. Để làm được điều này thì ngoài công tác phát triển đào tạo, bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ có uy tín trong vùng, thì việc giữ nguyên hiện trạng đất đai của nhà trường hiện có để đáp ứng quy mô đào tạo của một trường cao đẳng trọng điểm hướng đến trường đại học về lĩnh vực nông nghiệp cũng là vấn đề cần được quan tâm.

HỮU SANG (thực hiện)

THÔNG BÁO

Mời nhà đầu tư tham gia làm Nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng xin thông báo mời Quý nhà đầu tư có quan tâm tham gia làm Nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hóa:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
- Điện thoại: 0633 822240 - Website: www.lawaco.com.vn

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị và công nghiệp, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

3. Tỷ lệ phần vốn nhà nước nắm giữ sau khi cổ phần hóa: tối đa là 40% tổng số cổ phần.

4. Về tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức và giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược: Xem chi tiết Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức và giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng và Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về việc điều chỉnh một số tiêu chí và bổ sung bảng điểm chuẩn, phương pháp tính điểm lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng (đăng tại website: www.lawaco.com.vn; lamdong.gov.vn)

5. Hồ sơ đăng ký: Nhà đầu tư cần nộp các loại hồ sơ sau:

- Văn bản đăng ký làm Nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty;
- Danh sách lãnh đạo công ty và hồ sơ năng lực từng người;
- Cơ cấu tổ chức công ty;
- Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển công ty;
- Đề xuất phương án kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng sau cổ phần hóa;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2013, 2014 và 2015.

6. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/12/2016.

7. Các nội dung khác: Nhà đầu tư quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa chỉ như sau:

- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
+ Địa chỉ: số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
+ Điện thoại: 063.3822104.
- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng;
+ Địa chỉ: số 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
+ Điện thoại: 063.3822240 + Website: www.lawaco.com.vn

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ đăng ký QSD đất

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt có nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông bà Nguyễn Thành Sơn - Vũ Thị Ngân, địa chỉ thửa đất số 16 - thôn 1 - xã Tà Nung - Đà Lạt.

Phần đất ông bà Nguyễn Thành Sơn - Vũ Thị Ngân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại một phần thửa đất số 451 - tờ bản đồ số 13 - xã Tà Nung - TP Đà Lạt có nguồn gốc đất sang nhượng lại của ông bà Phạm Văn Mạch - Nguyễn Thị Làn theo giấy sang nhượng đất thổ cư (giấy viết tay không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4501150251 ngày cấp 08/7/2003.

Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt đang lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông bà Nguyễn Thành Sơn - Vũ Thị Ngân, nguồn gốc sang nhượng của ông bà Phạm Văn Mạch - Nguyễn Thị Làn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 4201150251. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt thông báo sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai lập hồ sơ đề trình cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho ông bà Nguyễn Thành Sơn - Vũ Thị Ngân. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đà Lạt không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo

Ông Nguyễn Bá Thụy được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số G 277576 ngày 5/12/1996 vào sổ theo dõi số 724/QSDĐ, chi tiết như sau:

Thửa đất số 207, 208 tờ bản đồ số 22, xã Hòa Bắc, tổng diện tích 3.291 m² (400 m² ONT+ 2.233 m² CLN + 658 m² LUK), thời hạn sử dụng lâu dài đối với đất ở (ONT), đến 15/10/2043 đối với đất CLN và đến 15/10/2013 đối với đất LUK.

Năm 2005, ông Nguyễn Bá Thụy chuyển nhượng QSDĐ cho ông (bà) Phạm Văn Chanh thường trú tại thôn 10 - xã Hòa Bắc - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình

chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông Nguyễn Bá Thụy đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Phạm Văn Chanh.

Hiện nay, ông Nguyễn Bá Thụy ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Bắc hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng số báo đầu tiên nếu không có tranh chấp, khiếu nại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ chỉnh lý biên động hồ sơ địa chính, tham mưu cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên & Môi trường cấp lại giấy CNQSD đất cho ông (bà) Phạm Văn Chanh theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

• Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông Phạm Văn Luân;

Thửa đất số 34, diện tích: 10.696 m² (trong đó 400m² đất ở ONT) và 10.296 m² đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 20, xã Lộc Ngãi (bản đồ cũ), theo thông tin bản đồ mới đo đạc mới, phê duyệt năm 2012 số thửa thay đổi thành 12, diện tích: 8747.5m², tờ bản đồ 60.

Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (ONT): Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm (CLN): 10/2043.

Giấy CNQSD đất số hiệu: G 649798, sổ vào sổ cấp giấy: 00997/QSDĐ của ông Nguyễn Anh Ngọc do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 30/10/1996.

Năm 2000, ông Nguyễn Anh Ngọc sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Phạm Văn Luân nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định.

Vậy Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo: ông Nguyễn Anh Ngọc ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Phạm Văn Luân tại thửa đất nêu trên theo thông tin bản đồ địa chính mới đo đạc.